

# ดวงออนไลน์

(19 กันยายน 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

## ดวงคู่มีแน่นอน และมีโอกาสที่จะเป็นคนต่างชาติ แต่ต้องระวังการใช้ชีวิตคู่

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า “ทิพย์” เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 เวลา 15.00 น. กทม. เพศหญิง

คำถามแรก ดิฉันอยากทราบเรื่องเนื่อคู่ว่า จะมีดวงได้นือคู่ต่างชาติไหมคะ ถ้าไม่มี จะได้เลิกฝันซะทีค่ะ

ผมจะแยกตอบคำถามออกเป็น 2 ประเด็น คือ จะมีนือคู่หรือไม่ และ อีกประเด็นก็คือ หากมีนือคู่ จะเป็นชาวต่างชาติหรือไม่

ในเรื่องดวงชะตาเรื่องการมีคู่ของคุณนั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีก็คือ ดวงชะตาของคุณไม่ใช่คนอาภัพเรื่องคู่ โอกาสที่คุณจะมีคู่นั้นค่อนข้างจะง่ายด้วย และ หากจะมีคู่มักจะเป็นไปอย่างปุบปับลับพลัน หรือ อาจจะใช้เวลาตัดสินใจในการเลือกคู่ค่อนข้างเร็ว

แต่เนื่องจากดาวศุกร์(๖)ของคุณค่อนข้างจะอ่อนแอ และภพเรือนที่เกี่ยวกับคู่ครองก็อ่อนแอด้วย โอกาสที่จะเกิดความแตกแยก หรือ เลิกรากันกับคู่ครองจึงมีโอกาสูงมาก

พูดง่าย ๆ ก็คือ ดวงชีวิตคู่ของคุณค่อนข้างจะเปราะบาง

ทั้งนี้เพราะคุณเองเป็นคนที่มีจิตใจรักสันโดษ ชอบอยู่เงียบๆ ไม่ชอบวุ่นวายกับใครนัก และ คุณก็ยังเป็นคนขี้อื่อ รักง่ายหน่ายเร็ว และอาจเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกนัก

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจุดบั่นทอนเรื่องชีวิตคู่ นอกจากว่า คุณจะเจอคนที่มีความชอบเหมือนกับคุณ และไม่ถือสาในเรื่องเหล่านี้ ก็พอจะไปกันได้

แต่อย่างที่ได้อู๊ดไปข้างต้นว่า ดวงชะตาของคุณไม่ใช่คนอาภัพเรื่องคู่ หากฝิดหวังจากความรัก ก็สามารถจะมีคูได้ใหม่ได้

จึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตคู่ ไม่ว่าจะกับคนที่พูดภาษาเดียวกัน หรือ คนที่พูดคนละภาษา

คำถามที่ว่า หากมีเนื้อคู่จะเป็นคนต่างชาติหรือไม่ ก็ขอตอบว่า มีโอกาสมากที่จะเป็นคนต่างชาติ ก็ขอให้คุณใช้ความระมัดระวังพิจารณาเลือกคู่ให้ดี เพราะการจะประสบความสำเร็จ หรือ ล้มเหลวในเรื่อง คู่ครอง ไม่ใช่เพียงแค่ว่าหาคู่ให้ได้เท่านั้น แต่อยู่ที่การประคับประคองให้อยู่รอดตลอดไปได้หรือไม่ด้วย

จุดเสี่ยงที่จะทำให้ผิดหวังจากการอยู่กับคนต่างชาติข้อหนึ่งก็คือ การสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน หรือ เข้าใจผิดในวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ที่ฝรั่งเรียกว่า CULTURE SHOCK นั้น ทำให้หลายคู่ต้องเลิกร้างกัน มาแล้ว จึงควรจะต้องศึกษาวัฒนธรรมของคนที่เราอยากจะทำคู่กันด้วยให้ลึกซึ้ง ทั้งในแง่ภาษาและ วัฒนธรรม

หลังจากนั้นแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนา

คำถามที่สอง ถ้าเกิดได้เนื้อคู่ต่างชาติ จะเจอตอนอายุเท่าไร

ช่วงแรกก็คือ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2559 อีกช่วงก็คือ เดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 และอีกช่วงก็คือ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 ถึง พฤศจิกายน 2565

ก็ลองสังเกตดูนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่า คู่ที่จะเจอในช่วงนี้เป็นคนดีนะครับ คุณจะต้อง พิจารณาเองด้วยนะครับ อย่ารีบร้อนไปครับ

คำถามสุดท้าย อยากเปลี่ยนงาน ไม่ทราบจะมีโอกาสหรือไม่

ดวงชะตาของคุณบอกไว้ชัดเจนว่า ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเป็นต้นมา คุณเริ่มมีความรู้สึกอยาก เปลี่ยนแปลงในเรื่องงานมาก แต่พื้นชะตาบอกว่า การต่อสู้ของคุณในเรื่องการงานก่อนข้างจะให้ผล ออกมาทางที่ดี

หากคุณอยากจะทำเปลี่ยนงานละก็ น่าจะเปลี่ยนได้ในช่วงก่อนเดือนพฤศจิกายน 2557 นี้จะให้ผล ดีกว่าการจะเปลี่ยนงานหลังจากนั้น

แต่ก็อาจจะทำให้คุณพลาดการได้รับโบนัสจากบริษัทที่ทำงานเดิมของคุณ และ ต้องรอไปอีก 1 ปี กว่าจะได้โบนัสจากบริษัทใหม่

ก็ลองพิจารณาดูนะครับ ว่าทางไหนจะดีกว่ากัน

ก่อนที่จะจบการพยากรณ์ ก็ขอแถมท้ายให้คุณระมัดระวังตรวจสุขภาพในเรื่องมดลูก อวัยวะเพศ อวัยวะขับถ่าย เพราะเพราะจุดอ่อนในร่างกายของคุณก็คือเรื่องนี้ และวัยของคุณก็เข้าสู่ระยะที่ควรจะต้อง ตรวจเรื่องพวกนี้แล้วด้วย

ก็ขอให้คุณ โชคดีในเรื่องงาน และ เรื่องความรักนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณทิพย์ ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ [thammathipty@gmail.com](mailto:thammathipty@gmail.com) แล้วผมจะนำมา ตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณผู้ใช้นามว่า น้อง ครับ

